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Hér með sendist útskrift úr fundargerð borgarstjórnar frá 3.12.2024 varðandi eftirfarandi 
mál:  
 
Fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2025 ásamt greinargerð fjármála- og 
áhættustýringarsviðs, síðari umræða, sbr. 1. lið fundargerðar borgarstjórnar frá 5. 
nóvember 
 
Við síðari umræðu um fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2025 var samþykkt að vísa 
svohljóðandi breytingatillögu V13 til meðferðar Menningar- og íþróttaráðs. 

 
Tillaga um fjölgun ístíma Skautahallarinnar í Laugardal. Lagt er til að ístímum í 
Skautahöllinni verði fjölgað sem nemur þörf Skautafélags Reykjavíkur til að mæta 
þreföldun iðkendafjölda félagsins síðan 2017. Eru það á bilinu 25-30 tímar á viku 
til að uppfylla lágmarksþörfina. Sviðsstjóra er falið að útfæra fjölda ístíma í samráði 
við forsvarsmenn Skautafélags Reykjavíkur og leggja fyrir tillögu um fjölgun tíma á 
menningar- og íþróttaráðsfundi sem fyrst. Áætlað er að kostnaður vegna þessa 
nemi 20 m.kr. sem verði fjármagnað af liðnum ófyrirséð. 

 
Það tilkynnist hér með. 
 
 
 

Helga Björk Laxdal 
e.u. 

 
 
Hjálagt: 
Breytingatillögur  
 
 
 


